



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancaoYvideotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 295

ngày 25 tháng 2 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thực Hành

*Thực hành giải tỏa tâm phiền muộn
Tự thức chơn tình chẳng thuyết suông
Đời đạo phân minh lòng quý tưởng
Hành thông tự thức tự về nguồn*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24-12-00 đến 30-12-00

Copyright (2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thành tâm dâng hiến những gì sẵn có cho đạo mẫu có quý không?
- 2) Không biết thương quý mình là tự hại có cách gì không?
- 3) Nợ duyên tại thế là gì?
- 4) Tu đến thanh tịnh có hữu ích gì không?
- 5) Tu sao mới đạt được pháp lành?
- 6) Thiền nhiều có hữu ích gì không?
- 7) Duyên gì là duyên thật?

<p>1) Atlantic city, 24-12-2000 3 :35 AM <i>Hỏi : Thành tâm dâng hiến những gì sẵn có cho đạo mẫu có quý không?</i></p> <p>Đáp : Thưa thành tâm dâng hiến những thành quả tu học của hành giả rất quý</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm dâng hiến cho nhu cầu Dũng chí hành tu học hỏi sâu Duyên đạo tình đời trong thực triển Mê lầm dứt khoát rõ đuôi đầu</i></p>	<p>2) Atlantic city, 25-12-2000 1;40 AM <i>Hỏi : Không biết thương quý mình là tự hại có ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa không biết thương quý mình trong đường hướng xây dựng và thực hành thì thật sự thiệt thòi</p> <p>Kệ : <i>Không thương tự hủy chính mình khổ Khổ sở lao tâm phá hủy đồ Gieo nạn cho mình thêm cực nhọc Qui hình Trời Phật niệm nam mô</i></p>
<p>3) Atlantic city, 26-12-2000 3 :40 AM <i>Hỏi : Nợ duyên tại thế là gì?</i></p> <p>Đáp : Thưa nợ duyên tại thế là tạo nghiệp chỉ có khổ chứ không có sướng và thanh nhẹ đâu</p> <p>Kệ : <i>Duyên nợ trần gian vẫn đối đầu Khổ tâm cực trí lại thêm sầu Thâm tình nặng trực lo âu nhớ Khó dứt tình đời khó hiểu sâu</i></p>	<p>4) Atlantic city, 27-12-2000 1 :40 AM <i>Hỏi : Tu đến thanh tịnh có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa hành pháp đến thanh tịnh thật sự hữu ích</p> <p>Kệ : <i>Sáng suốt minh định rất rõ ràng Tâm linh phát triển trí sáng quang Hành thông đời đạo không còn động Cải tiến không ngừng tự quán thông</i></p>
<p>5) Atlantic city, 28-12-2000 1 :34 AM <i>Hỏi : Tu sao mới đạt được pháp lành?</i></p> <p>Đáp : Thưa thành tâm tu tiến dần thân hành pháp thì mới có cơ hội đạt được pháp lành</p> <p>Kệ : <i>Duyên Trời dũng tiến tự phân qua Thật sự tu tâm tự học hòa Thế giới minh tâm tự bước qua Cảm thông Trời Phật hiểu gần xa</i></p>	<p>6) Atlantic city, 29-12-2000 4 :55AM <i>Hỏi : Thiên nhiều có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa thiên nhiều qui hội điển quang về một mối</p> <p>Kệ : <i>Thiên tâm khai triển giới tâm linh Cải tiến thâm tình duyên đạt trình Xuyên qua nhiều cõi trong thanh tịnh Qui hội duyên lành tự sáng mình</i></p>
<p>7) Atlantic city, 30-12-2000 2 :55 AM <i>Hỏi : Duyên gì là duyên thật?</i></p> <p>Đáp : Thưa duyên bất ngờ là duyên thật</p> <p>Kệ : <i>Duyên lành đã đến lúc chửa hay Giềng mối tâm giao trong dịp may Bỏ ngỡ tâm giao thành tiến triển Nhớ nhau không bỏ dịp thật may</i></p>	

ĐÔI BẠN CHƠN TÌNH

Vày xéo dày tôi lại ghét tôi
Hành tôi cực khổ đứng, đi, ngồi
Theo bên hầu hạ tìm chơn ý
Phục vụ triển miên lại trách tôi

Trách tôi vì điểm sang tôi
Thiên không thanh tịnh đứng ngôi sao yên
Số kia động loạn triển miên
Làm sao thấy kẻ hợp duyên với mình
Bạn ơi thi thố dối lòng
Vì thương cứ phải lãnh phần nhớ thương
Năm trăm năm phân lối rõ đường
Sống chung mà chẳng yêu thương chút nào
Thường lo tư tưởng đảo ao
Tạo thêm nhiều chuyện chuyển giao cho mình
Giờ đây tái hợp duyên tình
Ngày kia tái ngộ chính mình thực thi
Trên đường đôi bạn hành hương
Chông gai vượt mức rõ tường lý chơn
Chờ cho bạn tỉnh qui hườn
Trùng phùng chồng vợ đội ơn Phật Trời
Làm thình mới tả hết lời
Yêu thương đôi bạn đời đời không quên
Cần khôn vũ trụ tạo nên
Thương yêu vô tận sống bền mến yêu.

Lương Sĩ Hằng

TÂN NIÊN KỶ TỶ

Đầu năm Kỷ Tỵ tân niên tiến
Giải quyết chơn tâm giải nỗi phiền
Thanh tịnh bèn lòng gieo ý đạo
Cảm minh thiên địa pháp phân huyền

Phân huyền tự thức triển miên
Tâm linh cởi mở giao duyên thế trần
Cảm thông hiện diện góp phần
Đó đây qui một lần lần tiến lên
Cơ tầng căn bản đạo nền
Qui y Phật Pháp tạo nên cơ Trời
Thanh cao tự thức mở lời
Thương Cha quý Mẹ lập đời tân dân
Cần khôn vũ trụ nghĩa ân
Dù đời đen bạc, ta cần phải tu
Đẹp phần đen tối giải mù
Cơ Trời rõ rệt, dễ tu dễ hòa
Xác thân Cha Mẹ sanh ra
Huyền vi trong đó giữ hòa sửa tâm
Qui hồi thiên tánh tự tâm
Con đường thanh nhẹ chẳng lầm chẳng sai
Luật sanh sanh hóa an bài
Cha đà sắp đặt dõI mài sửa tâm
Bước vào nguyên lý diệu thâm
Tâm đường giải thoát siêu âm đạt hòa
Một năm lập sẵn chơn đà
Một năm sáng suốt tự hòa Hư Không

Lương Sĩ Hằng

THƯ TỪ LAI VÃNG

Kính gửi Thầy,

Con là một Bác Sĩ ở Việt Nam đến Pháp để bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tại D (một thành phố ở tỉnh F C).

Tại đây con được gặp một bạn đạo chỉ dạy tu theo Vô Vi, con đã ngồi thiền được khoảng 3 tuần nay. Con cảm thấy có tiến bộ, vì lúc mới ngồi, con cảm thấy đỉnh đầu nóng hổi như có điện, như cảm giác phồng trên đầu, từ từ cảm giác này biến mất, và có cảm giác tức ngực, tức vùng bụng đá, chắc do con thở không được.

Sau đó con hết cảm giác này. Lúc đầu tai con nghe ù ù, bây giờ nghe âm thanh trong hơn. Ngày hôm nay, con có cảm giác như lâng lâng khi ngồi và trong đầu tự nhiên cứ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, muốn ngừng không được rồi sau đó nửa người bên phải nặng dần từ từ qua bên trái, sau đó cả người cảm thấy nặng, nhưng có một điều là từ lúc ngồi đến nay, con luôn cảm thấy lạnh sau khi ngồi thiền. Con mong được Thầy chỉ bảo.

Con kính gửi đến Thầy lời chúc sức khỏe cùng kính lời thăm đến quý bạn đạo ở A. Kính.

V D L

V D L con,

Thầy nhận được thư con đề ngày 1905-94 được biết con đang tu tập hướng về tâm linh. Y sĩ trị bệnh cho người, còn phương pháp thiền giải nghiệp tâm và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Con mới tu tập, phải đọc cho kỹ phương pháp công phu và làm đúng theo lời chỉ dẫn của sáu tháng đầu tiên mới ngồi thiền được. Bên trong hơi thở chưa điều hòa, hỏa cang chưa ổn thì ngồi thiền không ngay ngắn, khòem tới trước thì phải tức ngực. Sau sáu tháng làm Chiếu Minh thì thậm chí sẽ được dồi dào và không có lạnh lưng lạnh ngực nữa.

Muốn thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải đọc sách rõ rệt, nghiên cứu những lời giảng rõ rệt, thực hành đúng pháp thì sẽ tạo thêm sức khỏe cho chính mình và đức tánh nhịn nhục sẽ được gia tăng. Đó là cuộc sống cần thiết hiện tại, cần nhịn nhục để học hỏi, cần nhịn nhục để khám phá những gì quý báu nhất của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, thông cảm từ số thịt, chứ không yếu hèn để nhờ sự phù hộ của Bê Trên. Ngược lại, chúng ta cải tiến tâm linh càng ngày càng sáng suốt hơn, nhiên hậu mới có cơ hội dẫn lễ Phật ở cõi huyền vi. Người phàm không nghĩ bàn được. Nếu có dịp, con nên liên lạc với thiền đường nào gần nhất để xin băng và sách để làm tài liệu học hỏi trong lúc thiền.

Tu Vô Vi không có mê tín dị đoan, chính mình tự khai thác khả năng của mình, phát tâm phục vụ nhơn loại, chứ không phải cầu xin mà không làm, phù hợp với mọi sự tiến của mặt đất, hòa hợp với vũ trụ quang sấn có.

Chúc con vui tiến,

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
